



# ทีม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

## ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งทีมปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ชุดที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง



ทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทีม 2 ลงพื้นที่ปฏิบัติการฟื้นฟูหลังน้ำลดในศูนย์พักพิง โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท ซึ่งมีการประชุมเตรียมทีมวางแผนการดำเนินงานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ณ สำนักงานเขตพญาไท โดยนายวราเศรษฐ์ ปัทสรสุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท ได้กล่าวต้อนรับชี้แจงสถานการณ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูหลังน้ำลด และทีมงานได้มอบสิ่งสนับสนุนให้กับสำนักงาน ฯ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหลังน้ำลดในพื้นที่

จากนั้นทีมงานได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดไผ่ตัน ภายใต้การดูแลของนางอำไพ จันทปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในจุดพักพิงมีผู้ประสบภัยอาศัยอยู่จำนวน 45 คน แบ่งเป็น เด็กจำนวน 2 คน ผู้สูงอายุจำนวน 3 คน และวัยทำงาน จำนวน 40 คน พบว่า มีเด็ก 2 คน คนแรกอายุ 1 ขวบ อาศัยอยู่กับแม่ จึงให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาโดยการอ่านนิทานให้ลูกฟัง การรับประทานอาหารเช้าและการรับวัคซีนตามวัย คนที่สองเป็นเด็กชาย อายุ 13 ปี ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ได้รับการรักษาต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนถ่ายเลือดทุก 1 เดือน จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ เช่น การบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพช่องปาก และการป้องกันการพลัดตกหกล้ม ส่วนผู้สูงอายุ 2 ราย ซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง 1 ราย อีกหนึ่งรายมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อแต่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ทางทีมงานได้ให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเช้าและฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การบริหารนิ้วเพื่อบริหารสมองและป้องกันการเกิดการยึดติดของนิ้วมือซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในผู้สูงอายุ และได้มอบหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการอ่านสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุดนายสะอาดแก่อาจารย์ที่รับผิดชอบในศูนย์พักพิง

หลังจากนั้น ทีมงานได้เดินทางไปปฏิบัติการในชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 ซึ่งอยู่ติดกับคลองบางซื่อยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีการทำความสะอาดบ้านเรือนได้ให้คำแนะนำเรื่องปฏิบัติตัวหลังน้ำลดโดยเฉพาะ การเตรียมและ ทำความสะอาดบ้านเรือน การจัดการขยะ รวมทั้งการจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ ได้มอบสิ่งสนับสนุนแก่นางราตรี ชื่นชม ประธานชุมชนเพื่อนำไปจัดสรรมอบให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในแก้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดต่อไป



SRT ชุดที่ 7 รายงาน  
ภาพ /ข่าว เกษแก้ว เกตุพันธ์ จินตนา ฑีฆะพันธ์  
ตกแต่งภาพ สุกานดา แก้วล้อมบึง  
บรรณาธิการ ไฉไล ช่างดำ